

# Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi

Ghim cài Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi của Hội Nữ Hướng Đạo khuyến khích nữ sinh từ lớp K-12 tham gia trải nghiệm hành trình đức tin bằng cách nghiên cứu Luật Nữ Hướng Đạo và giáo lý tôn giáo của các em. Hàng năm, nữ sinh đều có thể nhận được ghim cài của quốc gia này.

**Các bước để nhận ghim cài:**

- 1. Chọn một dòng từ Luật Nữ Hướng Đạo.** Tìm một câu chuyện, bài hát hoặc bài thơ từ đức tin của các em với chủ đề liên quan đến dòng Luật. Chia sẻ với gia đình hoặc bạn bè của các em về điểm chung giữa dòng luật đó với câu chuyện, bài hát hoặc bài thơ đã tìm.
- 2. Tìm gặp một người phụ nữ từ cộng đồng tín ngưỡng của các em hoặc từ một cộng đồng tín ngưỡng khác.** Hãy hỏi người đó xem họ đã cố gắng vận dụng dòng Luật đó như thế nào trong cuộc sống của mình.
- 3. Tìm ba câu nói truyền cảm hứng** của phụ nữ có liên quan đến dòng luật trong Luật Nữ Hướng Đạo. Dán những câu nói này ở nơi mà các em có thể nhìn thấy hàng ngày!
- 4. Tạo thứ gì đó để gọi nhớ về những gì mà các em đã học được.** Đó có thể là một bức vẽ, bức hội họa hoặc áp phích. Các em cũng có thể sáng tạo một câu chuyện hoặc một tiểu phẩm.
- 5. Đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ.** Tìm hiểu xem cộng đồng đức tin của các em có chương trình công nhận Hội Nữ Hướng Đạo hay không. Chia sẻ những gì đã học được về đức tin của mình và Phong Trào Nữ Hướng Đạo với bạn bè, gia đình hoặc một nhóm trong cộng đồng đức tin của các em. Nhờ họ giúp các em trong việc tuân thủ Luật và đức tin của mình. Các em có thể cho họ xem những gì các em vừa làm hoặc biểu diễn tiểu phẩm của bạn!

**Tình nguyện viên trưởng thành từ các tổ chức dựa trên đức tin có thể giúp đỡ các em theo những cách sau:**

- Gắn kết ghim cài của quốc gia với chương trình công nhận tôn giáo của các em
- Hướng dẫn nữ sinh với hành trình đức tin của riêng từng em
- Hỗ trợ nữ sinh hiểu sâu hơn về đức tin của mình



girlscouts  
of orange county

Truy cập [www.praypub.org/gsusa](http://www.praypub.org/gsusa) để tìm hiểu về chương trình công nhận tôn giáo từ các cộng đồng đức tin khác nhau.

# Những Câu Hỏi Thường Gặp về Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi



## **Ai có thể nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi?**

Nữ Hướng Đạo từ lớp K-12 đã đăng ký có thể nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi.

## **Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi Là Gì?**

Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi (My Promise, My Faith, MPMF) là phần thưởng dành cho Nữ Hướng Đạo – tổng cộng 13 phần thưởng – khuyến khích các Nữ Hướng Đạo từ lớp K-12 tham gia trải nghiệm hành trình đức tin bằng cách tìm hiểu sự kết nối giữa Luật Nữ Hướng Đạo và giáo lý tôn giáo của các em.

*Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi bổ sung cho những công nhận tôn giáo cho các đức tin cụ thể. Tìm hiểu thêm về chương trình công nhận tôn giáo tại <https://www.praypub.org/gsus> hoặc liên hệ với các nhà lãnh đạo đức tin.*

## **Khi nào Nữ Hướng Đạo có thể nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi?**

Nữ Hướng Đạo có thể nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi một lần trong mỗi năm thành viên (từ ngày 1 Tháng Mười đến ngày 30 Tháng Chín hàng năm) nếu họ là Nữ Hướng Đạo đã đăng ký độc lập hoặc cùng đoàn thể/nhóm của mình. Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi mang lại cơ hội tuyệt vời cho các nữ sinh có cùng đức tin hoặc những người đại diện cho các đức tin khác nhau tìm hiểu Lời hứa và Luật Nữ Hướng Đạo nhằm đoàn kết tất cả các Nữ Hướng Đạo cũng như tìm hiểu và chia sẻ về đức tin cụ thể của các em.

*Có thể trao Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi cho những em hoàn thành các bước. Các em và người lớn có thể lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm cùng gia đình, tại một cuộc họp đoàn thể, lễ trao giải hoặc liên hệ với các nhà lãnh đạo đức tin để lên kế hoạch cho một sự kiện đức tin bằng cách sử dụng Bộ Công Cụ Chương Trình Đức Tin để công nhận các Nữ Hướng Đạo tại nơi thờ phượng của các em trong Ngày Đức Tin trong Tuần Lễ Nữ Hướng Đạo (Chủ Nhật cho Nữ Hướng Đạo/Jumah/Sabbath/Shabbat) hàng năm hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm.*

## **Nữ Hướng Đạo có thể đeo Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi ở đâu?**

Nữ Hướng Đạo sẽ đeo Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi ở mặt trước của áo vest hoặc băng đeo chéo chính thức dành cho Nữ Hướng Đạo. Xem mẫu và vị trí đeo tại <https://www.girlscouts.org/en/members/for-girl-scouts/uniforms.html>.

*Có thể đeo các công nhận tôn giáo bên cạnh hoặc bên dưới Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi.*

## **Tại sao Nữ Hướng Đạo nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi?**

Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi giúp Nữ Hướng Đạo tạo sự kết nối giữa đức tin của các em và các Nữ Hướng Đạo. Khi tìm hiểu về Luật Nữ Hướng Đạo, các em sẽ kết nối giữa Lời Hứa và Luật Nữ Hướng Đạo chung của tất cả các Nữ Hướng Đạo và những giá trị đức tin của các em.

## **Làm thế nào để Nữ Hướng Đạo nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi?**

Nữ Hướng Đạo sẽ hoàn thành 5 bước để nhận được ghim cài. Ba bước đầu tiên giúp các em tìm hiểu về Luật Nữ Hướng Đạo. Bước thứ tư là cơ hội sáng tạo và làm được điều gì đó. Bước cuối cùng là tìm hiểu về Chương Trình Công Nhận Tôn Giáo cho các đức tin cụ thể.

*Các bước đều giống nhau đối với tất cả các Nữ Hướng Đạo ở tất cả các lớp và các em có thể nhận được phần thưởng mà không cần phải nhận được phần thưởng trong những năm trước. Các em có thể chọn một dòng khác nhau trong Luật Nữ Hướng Đạo mỗi năm hoặc lặp lại một dòng yêu thích mỗi năm. Khi nhận được Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi trong nhiều năm, các em sẽ hiểu sâu hơn về Luật Nữ Hướng Đạo và/hoặc đức tin của các em và sẽ hội đủ điều kiện được nhận Phần Thưởng Đức Tin của Hội Nữ Hướng Đạo Quận Cam (Girl Scouts of Orange County, GSOC): Chứng chỉ Người Cố Vấn Đức Tin OC và Người Học Đức Tin OC.*

## **Làm thế nào để Nữ Hướng Đạo có thể kết nối với các đối tác dựa trên đức tin?**

Nữ Hướng Đạo có thể sử dụng Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi để xây dựng và/hoặc củng cố quan hệ với các cộng đồng đức tin. Các em, gia đình, tình nguyện viên, đoàn thể và các đơn vị dịch vụ có thể làm việc với các đối tác dựa trên đức tin sao cho đôi bên cùng có lợi nhằm phục vụ các em và gia đình. Các đối tác dựa trên đức tin có thể tổ chức một đoàn thể, thu hút các Nữ Hướng Đạo tham gia các cơ hội phụng sự, giúp các em được nhận Phần Thưởng Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi và được công nhận tôn giáo, đồng thời kỷ niệm và công nhận Nữ Hướng Đạo trong Tuần Lễ Nữ Hướng Đạo hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Các em có thắc mắc? Truy cập [www.girlscoutsoc.org/faith](http://www.girlscoutsoc.org/faith) hoặc liên hệ [customercare@girlscoutsoc.org](mailto:customercare@girlscoutsoc.org)